

## Triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương



Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ảnh: LÊ HÙNG

Ngày 3-10, Đảng ủy Quân sự thành phố tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý 4 năm 2024.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố,

XEM TIẾP TRANG 2

## Chung kết cuộc thi "Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy trong ngành kiểm sát nhân dân"



Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vinh (giữa) và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ 2, bên phải sang) tặng hoa chúc mừng cuộc thi.

Ảnh: TRÍ DŨNG

Ngày 3-10, tại Đà Nẵng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khai mạc vòng chung kết cuộc thi "Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy trong ngành kiểm sát nhân dân".

Đến dự, có Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát

XEM TIẾP TRANG 2

## UBND thành phố thông qua nhiều nội dung tại phiên họp thường kỳ tháng 10



Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chính chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 10.

Ảnh: TRỌNG HÙNG

Ngày 3-10, Chủ tịch UBND phố Lê Trung Chính chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 10 của UBND thành phố để thảo luận, thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền.

XEM TIẾP TRANG 2

## Điểm sáng trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" tại Chi bộ Phòng An ninh điều tra thuộc Đảng ủy Công an thành phố đạt nhiều kết quả nổi bật, trở thành điểm sáng.

TRANG 2

## Những thủ lĩnh tiêu biểu trong công tác hội phụ nữ

Để tổ chức hội, cơ sở hội phụ nữ phát triển vững mạnh, chắc chắn phải có một người thủ lĩnh tâm huyết, trách nhiệm, năng động. Chi Ngô Thị Thùy Trang, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Cẩm Lệ và chị Dương Thị Kiều Trinh, Chủ tịch Hội LHPN phường Nam Dương (quận Hải Châu) là những thủ lĩnh như thế. Với những nỗ lực không ngừng, hai chị là những đại diện của Đà Nẵng được Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao thưởng năm 2024.

TRANG 4

## Gấp rút sửa chữa hư hỏng mặt đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đang đẩy nhanh các thủ tục để triển khai sửa chữa mặt đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, dự kiến hoàn thành trong tháng 11-2024; đồng thời lực lượng chức năng cũng đang tập trung các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

TRANG 5

## • THỜI SỰ & BÀN LUẬN

### Động lực phát triển bền vững

Tại sự kiện Ngày hội Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2024 (1-10) vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sáng tạo và công nghệ trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đổi mới sáng tạo là nhân tố quan trọng thúc đẩy nền kinh tế phát triển theo hướng bền vững, đồng thời giúp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Với tốc độ phát triển nhanh chóng của khoa học

và công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành một yếu tố thiết yếu, không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp trong nước mà còn thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp, đóng góp vào quá trình hiện đại hóa đất nước. Những năm qua, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong việc thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Việc thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) vào năm 2019 đã đánh dấu bước tiến lớn. Với sự mệnh hỗ trợ và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo,

CHU VĂN

XEM TIẾP TRANG 2

## "Thu hẹp" khoảng cách mùa du lịch thấp điểm

Cùng với các hoạt động xúc tiến, quảng bá, những tháng cuối năm, các doanh nghiệp du lịch dịch vụ tạo ra nhiều sự kiện để phục vụ du khách, trong đó tập trung khai thác các thị trường khách MICE (du lịch kết hợp hội thảo, hội nghị, khen thưởng). Đà Nẵng được xem là một trong những địa phương có những chính sách ưu đãi rất tốt dành cho thị trường khách này.

TRANG 3



## Giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày 3-10, đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND thành phố do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn làm trưởng đoàn làm việc với Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Báo cáo của Công ty Công viên - Cây xanh cho biết, công ty thường xuyên rà soát, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công phù hợp chức năng, nhiệm vụ, chuyên môn của đơn vị và theo đúng quy định hiện hành. Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, quản lý tài sản bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. Việc quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn đặt hàng của đơn vị đúng quy định; người lao động nêu cao tinh thần tiết kiệm, tránh lãng phí, bảo đảm hoàn thành tốt công việc được giao trong công tác duy tu bảo dưỡng cây, hoa cỏ trên địa bàn.

XEM TIẾP TRANG 2

## Tiền gửi của dân cư vào ngân hàng lập đỉnh mới

Theo số liệu mới nhất do Ngân hàng Nhà nước công bố, tính đến cuối tháng 7-2024, tổng tiền gửi của dân cư tại các ngân hàng đã chạm mức 6,838 triệu tỷ đồng, đánh dấu mức cao nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, lượng tiền gửi của các tổ chức kinh tế vào ngân hàng lại có dấu hiệu giảm nhẹ.

Cụ thể, số liệu cho thấy tiền gửi của dân cư đã tăng thêm 305.672 tỷ đồng so với cuối năm 2023, tương đương mức tăng trưởng 4,68%. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng tiền gửi tăng thêm 448.820 tỷ đồng. Dù lãi suất huy động có thời điểm giảm mạnh và duy trì ở mức thấp trong thời gian dài, nhưng tiền gửi của dân cư trong hơn 2 năm qua vẫn tăng trưởng ổn định. Theo các chuyên gia, thực tế này đang phản ánh sự thận trọng của người dân trước những bất ổn kinh tế và các kênh đầu tư như chứng khoán hay bất động sản.

Bên cạnh đó, từ tháng 4-2024, lãi suất huy động bắt đầu có dấu hiệu tăng nhẹ, góp phần thu hút dòng vốn của người dân vào kênh tiền gửi ngân hàng. Điều này cho thấy người dân vẫn ưa chuộng gửi tiền ngân hàng như một phương tiện bảo toàn vốn trước các biến động thị trường và các rủi ro khó lường.

B.T (Theo ITXVN)

## TRONG SỐ NÀY

Giá dầu tăng nhiệt theo tình hình Trung Đông

TRANG 6

Ba chị em trên đường đua xanh

TRANG 6









